

Vĩnh Thạnh, ngày 12 tháng 01 năm 2025

Thư ngỏ !

*Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang,
tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong và ngoài huyện*

Vĩnh Thạnh là huyện miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Bình Định. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay, đồng hành tích cực hưởng ứng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong và ngoài huyện; giai đoạn 2020 - 2025 đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 467 nhà ở cho hộ gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ có nhà sập, hư hỏng nặng do thiên tai với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện đã chung tay, đồng hành cùng với địa phương, góp phần cùng với Vĩnh Thạnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trong thời gian qua.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh vẫn còn 349 hộ gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của bà con, đặc biệt trong mùa mưa bão. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “*Tương thân, tương ái*” của dân tộc, hưởng ứng phong trào thi đua “*Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau*” của Thủ tướng Chính phủ; thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (06/02/1959 – 06/02/2025), với mục tiêu phấn đấu đến cuối tháng 5/2025 “*Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà ở tạm, nhà ở dột nát của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện*” theo tinh thần Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 và Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chiến sỹ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện quan tâm đóng góp, ủng hộ để tạo điều kiện hỗ trợ người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm cải thiện nhà ở, ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Mọi sự ủng hộ, đóng góp của Quý cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xin vui lòng gửi về Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Vĩnh Thạnh theo tài khoản số: 3761.0.9022034.91046, mở tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Thạnh hoặc ủng hộ trực tiếp tại Lễ phát động tổ chức vào ngày 23/01/2025 tại Trung tâm Chính trị huyện (*Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Hồ Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh, số điện thoại: 0976149467*).

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện.

Xin trân trọng gửi đến Quý vị lời chúc mạnh khỏe và lời cảm ơn sâu sắc.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Tô Hiếu Trung